

Số: 427/LĐLĐ

Thủ Đức, ngày 3 tháng 5 năm 2024

Về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030” năm 2024.

**Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.**

Căn cứ Công văn số 698/LĐLĐ-TG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030” năm 2024 của các cấp Công đoàn Thành phố.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đề nghị Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, bảo vệ công nhân, viên chức, lao động trước các hiểm họa của ma túy; ngăn chặn, phòng ngừa tác hại của tệ nạn ma túy, giúp CNVC-LĐ có đủ kiến thức để chủ động tránh xa tệ nạn này, có đủ sức khỏe để lao động sản xuất, phục vụ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hiểm họa của các loại ma túy, ma túy tổng hợp... để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho CNLĐ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

- Tổ chức tập huấn phòng, chống ma túy cho công nhân lao động và lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, ngừa các tệ nạn ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề của tổ chức Công đoàn; gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

- Các hoạt động tuyên truyền, chống ma túy trong CNVC-LĐ được tổ chức thiết thực, có chất lượng, chiều sâu phù hợp với điều kiện của công nhân lao động.

3. Quan tâm đến hoạt động xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy trong CNVC-LĐ; huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng vào công tác phòng, chống ma túy nhằm phòng, ngừa, ngăn chặn các loại ma túy xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần chăm lo bảo vệ sức khỏe



người lao động. Vận động người sử dụng lao động chủ động phối hợp với Công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh.

4. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kì thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Tại những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, Công đoàn phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, động viên giúp người lao động vượt qua khó khăn, cai nghiện, chữa trị.

5. Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, “**Ngày quốc tế phòng, chống ma túy**” và “**Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6**” năm 2024; Triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “**Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030**” năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- CDCS trực thuộc;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Phước Hùng**